



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ปีที่ **28** ฉบับที่ **10020** หน้า **6**

Col.Inch : 21.10 Ad Value : 25,320 PRValua (x3) : 75,960

## กระตุ้นวาระแห่งชาติลด-ขจัดขยะ

**กระทรวงมหาดไทย** - เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด โดยมีนายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี คือนริบ โฆษกอธิบดีฯ กล่าวถึงการพัฒนากฎหมายชีวิตของประชาชนว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. นั้นเพื่อบูรณาการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ขวบ ซึ่งถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา จึงขอให้มีแนวทางเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีหน้าที่สำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน และรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ หรือมีความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน จัดทำเป็นรูปแบบ “บีกาล่า” นำมาเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานากลาง) ก็จะเป็นการทำงาน ในลักษณะของหน่วยบูรณาการการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยเชื่อมต่อกับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชน

นายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า ขอนเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดขยะ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและขับเคลื่อนให้สำเร็จ โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เชิญชวนให้ร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ที่ขณะนี้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าสมัครร่วมแล้วกว่า 1.3 ล้านคน เพื่อรวมกลุ่มกันทำความสะอาดแทนแผ่นดิน ส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง